



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเทศกาลปีใหม่

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนิยมมอบหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของหน่วยงานเพื่อจัดหาของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพุดติมิชอบ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ถือปฏิบัติว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงงดการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดและสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพุดติมิชอบเกี่ยวกับการเรียไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังค่านิยมให้แพร่หลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงส่งเสริมมาตรการการป้องกันทุจริตและประพุดติมิชอบภายในมหาวิทยาลัย โดยการสร้างค่านิยมมีธยัสถ์ พัฒนาจิตสำนึก สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมลดปัญหาการทุจริตประพุดติมิชอบให้หมดไป และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความเชื่อใจของสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. งดรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสมีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท

๒. งดการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของมหาวิทยาลัย โดยขอให้ส่งเพียงบัตรอวยพร การลงนาม ในสมุดอวยพรหรือข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓. การเรียไรบุคลากรหรือการใช้งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรหรือการใช้จ่ายเงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดของขวัญให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นอันงดโดยเด็ดขาด

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(อาจารย์ ดร.สุพจน์ ททรายแก้ว)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี